

Số: 80/KH-THPCT

Đăk Ru, ngày 01 tháng 9 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC**  
**NĂM HỌC 2024-2025**

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về việc xây dựng khóm, ấp, xã, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

Căn cứ Công văn 601/PGDDĐT-CMTH, ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm học 2024-2025 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

Xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự” nhằm tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học tại các trường học, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh; huy động sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

Củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, Công an xã, Ban an ninh trật tự và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn.

Xác định trách nhiệm giáo dục, phòng ngừa những vi phạm là chính; xây dựng môi trường giáo dục rộng khắp đến tận gia đình là biện pháp cơ bản.

## **II. CÁC TIÊU CHÍ ĐỀ CÔNG NHẬN NHÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN “AN TOÀN VỀ ANTT”**

### **1. Tiêu chí 1:**

Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết; Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ.

Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường.

### **2. Tiêu chí 2:**

Triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra.

Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.

### **3. Tiêu chí 3:**

Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.

Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HS phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

Không để xảy ra mất trộm tài sản và tài sản khác trong nhà trường.

### **4. Tiêu chí 4:**

Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

### **5. Tiêu chí 5:**

Có 50% cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên Tiến trở lên và đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

## **III. BIỆN PHÁP:**

### **1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CB – GV – NV và HS toàn trường**

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành GD&ĐT về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tổ chức kí cam kết xây dựng nhà trường “An toàn về ANTT” giữa các lớp học, các chi đội, gắn với từng học sinh, kí cam kết về ATGT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường.

### **2. Kiện toàn công tác tổ chức**

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

Thành lập Đội Xung kích học sinh, Đội Cờ đỏ các lớp

Quy định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đội Cờ đỏ

### **3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về ANTT”**

Phối hợp với Công an xã rà soát, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học tại nhà trường. Việc trao

đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT tại trường học giữa các lực lượng phải đảm bảo yếu tố chặt chẽ, kịp thời và khách quan.

Phối hợp chặt chẽ với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ Hội Cha mẹ học sinh để nắm tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học cũng như tại gia đình để kịp thời có phương hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý đối với nhân viên bảo vệ, trách nhiệm tổ hành chính, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh. Kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

#### **4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học**

Nắm bắt tình hình của từng học sinh cụ thể, theo dõi hàng ngày việc học sinh đến trường, đến lớp, tỉ lệ chuyên cần, phối hợp với gia đình chặt chẽ hàng ngày nếu phát hiện học sinh có biểu hiện trốn học không có ở nhà cũng không đến trường thì phối hợp với gia đình để tìm hiểu đồng thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an nắm tình hình, lên danh sách những đối tượng xấu lảng vảng gần trường, có quan hệ giao lưu không lành mạnh với các đối tượng hình sự, đối tượng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục hợp lý. Đối với những học sinh vi phạm đã giáo dục nhiều lần nhưng không sửa chữa và tiếp tục có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học, đề xuất địa phương cho các hàng quán kinh doanh ăn uống, nước giải khát, Internet, ký cam kết không bán bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác cho học sinh. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học la cà hàng quán hoặc thực hiện các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường.

Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT quanh trường học, triệt xóa các điểm thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập gây rối trật tự công cộng, ATGT;

ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chặn đường xin đầu học sinh, đánh học sinh...bảo vệ các em khỏi bị những đối tượng xấu lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, CB-GV-NV-HS và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

-CB-GV-CNV, HS;

-Luu VT, YT.

**HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Xuân Vinh